

ประจำวันที่ 8-14 สิงหาคม 2561

สมาคมผู้ส่งออกแนะนำชาวนาปลูก 'ข้าวพื้นนิ่ม' บ่อนตลาดจีน

จากข้อมูลการแถลงของอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ “อดุลย์ โชตินิสากรณ์” ที่ระบุว่าในช่วง 7 เดือน (1 ม.ค.-8 ส.ค.) ที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออกข้าวได้กว่า 6.79 ล้านตัน มูลค่ากว่า 3,425 ดอลลาร์สหรัฐ โดยส่งออกเพิ่มขึ้นในทุกตลาด อาทิ อินโดนีเซีย 4.5 แสนตัน เพิ่มมากถึง 695% มาเลเซีย 2 แสนตัน เพิ่มขึ้น 53% ฟิลิปปินส์ 2 แสนตันเพิ่มขึ้น 25% แอฟริกาใต้เพิ่ม 12% แองโกลาเพิ่มขึ้น 7% เป็นต้น แต่ตลาดข้าวหอมมะลิกลับลดลงเช่น ฮองกง ลดลง 14.64% จีน ลดลง 35.89% เนื่องจากข้าวหอมมะลิไทยมีราคาสูงขึ้นตันละเกือบ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ ถึงกระนั้นการส่งออกข้าวไทยจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากต่างชาติต้องการซื้อข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากเอเชียและแอฟริกา โดยขณะนี้กำลังมีการเจรจาส่งมอบข้าวให้แก่จีนอีก 1 แสนตัน จากที่ส่งมอบไปแล้ว 5 แสนตัน ตามสัญญาซื้อขายข้าวรัฐต่อรัฐรวม 1 ล้านตัน รวมทั้งจะเร่งผลักดัน จีนให้ลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจีกับไทยอีก 1 ล้านตัน หากตกลงกันได้จะทำให้มีตลาดรองรับข้าวไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า

“ขณะนี้ไทยเตรียมเข้าร่วมประมูลข้าวให้แก่รัฐบาลฟิลิปปินส์ที่จะเปิดประมูลข้าวอีก 5 แสนตัน แบ่งเป็นจีทูจี 2.5 แสนตัน และประมูลซื้อจากเอกชนอีก 2.5 แสนตัน อีกทั้งยังมีการเจรจาลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ซื้อข้าวแบบจีทูจีกับรัฐบาลอิรัก ทำให้มั่นใจว่าปีนี้ไทยจะส่งข้าวออกได้ 11 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปี 2560 ที่ส่งออกได้ถึง 11.6 ล้านตัน ครองตำแหน่งส่งออกข้าวสูงสุด” อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ เผยสถานการณ์ส่งออกข้าวไทย

อย่างไรก็ตามจากการรายงานสถานการณ์ข้าว-ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งกรมการค้าข้าวได้คาดการณ์ข้าวในฤดูกาลผลิตปี 2561/62 ผลผลิตข้าวโลกได้ 487.35 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.02% เมื่อเทียบกับปี 2560/61 เนื่องจากจีน อินเดีย และปากีสถาน ประสบภัยแล้ง ปริมาณน้ำฝนลดลง โดยอินเดียจะส่งออกข้าวมากเป็นอันดับ 1 ปริมาณ 12.80 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้ส่งออกแล้ว 6.23 ล้านตัน (1 ม.ค.-26 มิ.ย.) ส่วนปี 2562 การค้าข้าวโลกจะมีปริมาณ 49.50 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.71% เนื่องจากไนจีเรีย โกตดิวัวร์ มาเลเซีย อิหร่าน และ อิรัก จะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ไทย อินเดีย จีน สหรัฐ และกัมพูชาจะส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น

ส่วนราคาข้าวเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคม ข้าวหอมมะลิตันละ 16,835 บาท ข้าวหอมปทุมตันละ 10,335 บาท ข้าวเจ้าตันละ 7,750 บาท และข้าวเหนียวเมล็ดยาวตันละ 9,928 บาท ราคาข้าวทุกชนิดอ่อนตัวลงเล็กน้อยจากเดือนมิถุนายน เนื่องมาจากตลาดชะลอ

ขณะเดียวกันสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ประสานพลังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าจัดโครงการ “พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย” ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อพัฒนาและยกระดับข้าวไทยอย่างยั่งยืน ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ่อวิทย์บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ประกอบด้วยผู้แทนสภาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ กลุ่มสหกรณ์ วิชาทกิจชุมชน

ผู้ประกอบการค้าข้าวและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพาะปลูกภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ อุตดิตต์ สุโขทัย นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์

พร้อมกันนี้ได้มีการเสวนาในหัวข้อ “ราคาข้าว...ใครกำหนด” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, วิจักร วิเศษน้อย อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, พัชรี พยัคฆ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน และ ณรงค์ ชัยจิตราธิบดี ผู้แทนผู้ประกอบการโรงสีข้าว โดยมี สมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษางานพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่าโครงการ ‘พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย’ เป็นการรวมพลังของสมาคม กับภาครัฐ ได้แก่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งสมาคม เป็นหนึ่งใน 4 มิติของการขับเคลื่อนพัฒนา ‘เพื่อข้าว – เพื่อชาวนา – เพื่อการค้า และเพื่อประชาสังคม’ โดยเป็นการลงพื้นที่เพาะปลูกข้าวเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไขอย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาการผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด การให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทย ซึ่งดำเนินไปพร้อมกับขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการค้าและการส่งออกข้าวไทยเพื่อให้ข้าวไทยเป็นหนึ่งในตลาดโลก

“ตอนนี้ตลาดต้องการข้าวพื้นนิ่มมากโดยเฉพาะตลาดจีน แต่เรายังผลิตไม่พอขาย อยากให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวพื้นนิ่มเพิ่มขึ้น ส่วนตลาดบออย่างหอมมะลิไม่มีปัญหา มีตลาดชัดเจนอยู่แล้ว” นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเผยข้อมูล

ขณะที่ พัชรี พยัคฆ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่า กรมการค้าภายใน ได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านหลากหลายโครงการ อาทิ การจัดการเกี่ยวให้เกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกมาก ช่วยให้ชาวนาเกี่ยวข้าวได้ครบอายุพันธุ์ ได้ข้าวคุณภาพดีขายได้ราคาดี โดยเกษตรกรสามารถจองรถเกี่ยวได้ผ่านแอปพลิเคชัน ‘จองรถเกี่ยว’ การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรทุกราย ไร่ละ 1,200 บาท ไร่ละไม่เกิน 10 ไร่

การให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ให้เก็บข้าวเปลือกเข้ายุ้งฉาง รอราคาดีแล้วค่อยขาย เพื่อไม่ให้ราคาลดลงในช่วงผลผลิตออกมาก การให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมหรือแปรรูปข้าว โดยผู้กู้เสียดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 การชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บข้าวในสต็อก ซึ่งรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขาย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ ให้ความเป็นธรรมในการขาย ดูแลเครื่องชั่ง เครื่องวัดความชื้นที่ได้มาตรฐานและดูแลการตรวจสิ่งเจือปนและสุดท้ายการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวจีเอพี โดยสนับสนุนค่าตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป การอุดหนุนเงินให้เกษตรกร เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปีที่ 1-3 เป็นเงิน 2,000-3,000 บาท และ 4,000 บาท ตามลำดับ

ด้าน สมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษางานการพาณิชย์ในประเทศ ย้ำว่ารัฐบาลได้กำหนดมาตรการสินค้าเกษตร รวมทั้งมาตรการสินค้าข้าว เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างเป็นระบบ นำไปสู่เสถียรภาพของราคาสินค้าและรายได้ที่แน่นอนคุ้มค่างับต้นทุนการผลิตของเกษตรกร อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมเพื่อรับปัญหาเรื่องการแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้น โดยทำให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและตรงความต้องการของตลาด การปกป้องผลประโยชน์ของตนเองให้ได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายข้าวเปลือก ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

ส่วน วิจักร วิเศษน้อย อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ความเห็นว่าการลงพื้นที่เพื่อพบปะกับพี่น้องเกษตรกรของผู้ประกอบการส่งออกข้าว นอกจากจะได้รับฟังปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันแล้ว ยังช่วยให้ชาวนาได้รับรู้ถึงสถานการณ์ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสถานการณ์การตลาดปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก ดังนั้น ชาวนาไทยต้องเร่งปรับตัว เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างเท่าทัน

"หากถามว่าใครเป็นคนกำหนดราคาข้าวก็ต้องบอกว่าไม่มีใครไปกำหนดได้ เพราะมันขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดโลกและการผลิตของเราที่ต้องให้สมดุลกัน สิ่งสำคัญที่จะต้องทำคือ ทำอย่างไรให้ต้นทุนการผลิตของเราต่ำที่สุด และทำอย่างไรให้ข้าวไทยของเรามีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งหากทุกฝ่ายร่วมมือกันคนละไม้คนละมือ ก็จะสามารถขับเคลื่อน และยกระดับข้าวไทยได้ตลอดทั้งกลไกการตลาด และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วิจักรกล่าวยืนยัน

ภายใต้ โครงการ “พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย” กรมการค้าภายในและสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จะร่วมกันจัดคณะลงพื้นที่ในภาคต่างๆ จนสิ้นเดือนกันยายนรวม 8 ครั้ง เพื่อพบปะผู้แทนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จาก 30 จังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาข้าวไทยอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศชาติและชาวนาไทย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

จีนปรับอัตราภาษีใหม่ เผยข้าว 5 รายการ เจอเก็บพุ่งพรวด 50% “พาณิชย์”เร่งตรวจสอบ ก่อนยกหารือ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลจีน ได้ปรับอัตราภาษีศุลกากรปี 2561 โดยได้ปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว จากอัตรา 5% เป็น 50% มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาษีนำเข้าข้าวและผลิตภัณฑ์ รวม 5 รายการ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) อาเซียน-จีน เพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 50% ได้แก่ ข้าวเปลือกเหมาะสำหรับทำพันธุ์ของข้าวอื่นๆ, ข้าวเปลือกอื่นๆ ของข้าวอื่นๆ, ข้าวกล้องของข้าวอื่นๆ, ข้าวที่ผ่านหรือไม่ผ่านกระบวนการขัดสีและขัดมันที่เป็นข้าวอื่นๆ และแป้งข้าวเจ้าอื่นๆ สำหรับสินค้าข้าวจากไทยที่จะได้รับผลกระทบ ต้องถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 50% ได้แก่ ข้าวกล้องของข้าวอื่นๆ, ข้าวที่ผ่านหรือไม่ผ่านกระบวนการขัดสีและขัดมันที่เป็นข้าวอื่นๆ และแป้งข้าวเจ้าอื่นๆ ซึ่งในปี 2560 จีนนำเข้าจากไทย รวมถึงเวียดนาม เมียนมา สหรัฐฯ และญี่ปุ่น

ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ (สพต.) ณ กรุงปักกิ่ง รายงานว่า ที่ปรึกษาการพาณิชย์ของเวียดนาม ณ กรุงปักกิ่ง ได้สอบถามเพื่อขอความชัดเจนในเรื่องนี้แล้ว เพราะเวียดนามเห็นว่าการปรับอัตราภาษีดังกล่าว ส่งผลให้ข้าวและแป้งข้าวที่ทำจากข้าวอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้าวเมล็ดยาวตามมาตรฐานขนาดเมล็ดข้าวของจีน รวมถึงข้าวเหนียว ที่สมาชิกอาเซียนส่งออกไปจีนถูกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 50%

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การที่จีนปรับอัตราภาษีดังกล่าว เป็นการปรับให้สอดคล้องกับองค์การศุลกากรโลก (ดับบลิวทีโอ) ที่จะต้องปรับทุกๆ 5 ปี เพราะอาจมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์บางรายการที่อยู่ภายใต้กรอบเอฟทีเออาเซียน-จีน ต้องปรับขึ้นตาม โดยกรมฯ ได้หารือกับกรมศุลกากรของไทย เพื่อให้ช่วยตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว เพราะเป็นเรื่องทาง

เทคนิค ขณะเดียวกัน กรมฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าการปรับขึ้นภาษีข้าวและผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบเอฟทีเอ อาเซียน-จีน ชัดกับพันธกรณีที่จีนได้ตกลงไว้ในความตกลงหรือไม่

“กำลังดูพันธกรณีที่จีนตกลงในกรอบเอฟทีเออาเซียน-จีนว่าผูกพันภาษีข้าวและผลิตภัณฑ์ไว้อย่างไร จะทยอยลดภาษีจนเหลือภาษีสุดท้ายที่เท่าไร เพราะข้าวและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าในกลุ่มอ่อนไหวและอ่อนไหวสูง ที่จีนยังคงภาษีในอัตราสูง เพื่อไม่ให้กระทบกับเกษตรกรในประเทศ แต่ถ้าการขึ้นภาษีครั้งนี้ชัดกับพันธกรณี ก็ต้องขอหารือเรื่องนี้”นางอรมนกล่าว

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การปรับขึ้นภาษีดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการส่งออกข้าวของไทยตามสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับรัฐบาลจีน เพราะสินค้าที่ขึ้นภาษีส่วนใหญ่ ไทยไม่ได้ส่งออก อีกทั้งบริษัท คอฟโก ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการซื้อขายข้าวของรัฐบาลจีนจะมีโควตานำเข้าให้ไทยอยู่แล้ว และเสียภาษีนำเข้าเพียง 1% ส่วนรายการที่จีนปรับขึ้นภาษี ไทยมีการส่งออกไปจีนน้อยมาก เช่น แป้งข้าวเจ้าอื่นๆ หรือข้าวกล้องของข้าวอื่นๆ เป็นต้น

ที่มา Commerce News Agency

พาณิชย์ เผย H1/61 ส่งออกข้าวแล้ว 6.79 ล้านตัน H2/61 แนวโน้มดีสอดรับเป้า 11 ล้านตัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยตามข้อมูลใบอนุญาตส่งออกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-8 ส.ค.61 มีปริมาณส่งออก 6.79 ล้านตัน มูลค่า 3,425 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 108,741 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 60 ที่มีปริมาณส่งออก 6.66 ล้านตัน มูลค่า 2,871 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 98,995 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.82 และร้อยละ 9.85 ตามลำดับ โดยชนิดข้าวที่ไทยส่งออกมากเป็นอันดับ 1 คือ ข้าวขาว (ร้อยละ 51) รองลงมาได้แก่ ข้าวเหนียว (ร้อยละ 25) และข้าวหอมมะลิไทย (ร้อยละ 16)

ทั้งนี้ ทุกตลาดสำคัญพบว่ามีปริมาณการส่งออกข้าวไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย (ร้อยละ 695.70) มาเลเซีย (ร้อยละ 53.07) และฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 25.37) รวมทั้งกลุ่มประเทศนำเข้าสำคัญในตลาดแอฟริกา ได้แก่ แอฟริกาใต้ (ร้อยละ 12.01) แองโกลา (ร้อยละ 7.04) เป็นต้น ขณะที่ตลาดหลักข้าวหอมมะลิไทยพบว่ามีปริมาณการส่งออกลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อาทิ ฮองกง (ร้อยละ 14.64) และจีน (ร้อยละ 35.89) เนื่องจากราคาข้าวหอมมะลิไทยที่ปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา

สำหรับภาพรวมการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีตามความต้องการข้าวในตลาดหลักที่มีอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดเอเชียและแอฟริกา โดยในตลาดจีนคาดว่าจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ภายในปีหน้า ซึ่งจะทำได้ 6 ปริมาณ 100,000 ตัน กับบริษัท COFCO Corporation ตามสัญญาซื้อขายข้าว G to G ปริมาณ 1 ล้านตัน ภายใต้ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรไทย-จีน

นอกจากนี้ไทยจะเร่งการเจรจาซื้อขายข้าว 1 ล้านตันที่สองภายใต้ MOU ดังกล่าว โดยในวันที่ 26 ส.ค.61 คณะทำงานฝ่ายไทยและจีนจะเริ่มการเจรจาและคาดว่าจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ภายในปีหน้า ซึ่งจะทำให้มีตลาดรองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตใหม่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับสัญญาณข่าวดีว่าฟิลิปปินส์อาจจะเปิดประมุลนำเข้าข้าวก่อนช่วงเวลาที่กำหนดในครึ่งปีหลังปริมาณ 500,000 ตัน เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวในประเทศ โดยจะเปิดประมุลแบบ G to G ปริมาณ 250,000 ตัน จากไทยและเวียดนาม ซึ่งรัฐบาลไทยจะเข้าร่วมประมุลดังกล่าวอย่างแน่นอน และอีกปริมาณ 250,000 ตัน เป็นการเปิดประมุลแบบทั่วไปจากเอกชน

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 3 ส.ค.-2 ก.ย.61 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งเพาะปลูกข้าวใน 16 จังหวัด เพื่อคาดการณ์ผลผลิตข้าวปีการเพาะปลูก 2561/62 รอบที่ 1 ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยมีภาคเอกชน (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมโรงสีข้าวไทย) และภาคเกษตรกรเข้าร่วมด้วย ซึ่งปีนี้คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวหอมมะลิไทยจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยและเกษตรกรชาวนาบางพื้นที่หันมาปลูกข้าวหอมมะลิแทนข้าวเหนียวที่มีราคาตกลงในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวหอมมะลิเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งราคาก็จะปรับตัวอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ดีขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งปีหลัง 61 กรมการค้าต่างประเทศได้เตรียมแผนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดคณะฯ เดินทางไปเยือนตลาดข้าวสำคัญในสิงคโปร์ ฮองกง และออสเตรเลีย และเข้าร่วมงานแสดงสินค้า China-ASEAN Expo ครั้งที่ 15 (ก.ย.61) รวมทั้งการรับคณะผู้นำเข้าข้าวฮองกง (พ.ย.61) รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ยังจัดโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อการส่งออกเพื่อรองรับผลผลิตข้าวที่จะออกสู่ตลาดในปริมาณมากในช่วงปลายปี โดยมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นเจ้าภาพ

สำหรับแผนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในส่วนของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย API มีโครงการจัดการประกวดรางวัลสินค้าเกษตรนวัตกรรม (Agri Plus Award 2019) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการประกวดรางวัล "ข้าว...ก้าวใหม่" (Rice Plus Award 2018) โดยในปี 2562 จะเป็นการประกวดรางวัลสินค้านวัตกรรมจากผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายชนิดของไทย และจะบูรณาการร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม รวมทั้ง บูรณาการร่วมกับห้าง Modern Trade เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย โดยมีหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต/ คาเฟ่ อเมซอน/ Ecotopia ณ สยามดิสคัฟเวอรี/ เซ็นทรัลพู้ด รีเทล และเลมอน ฟาร์ม เป็นต้น

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้าวไทยขายดี ส่งออกล่าสุด 6.79 ล้านตัน อินโดฯ โตแรงเฉียด 700% มั่นใจทั้งปีทะลุ 11 ล้านตันแน่

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยตามข้อมูลใบอนุญาตส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-8 ส.ค.2561 มีปริมาณ 6.79 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.82% มูลค่า 3,425 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 9.85% โดยเป็นการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาด เช่น อินโดนีเซีย ปริมาณ 4.5 แสนตัน เพิ่มมากถึง 695.70% มาเลเซีย 2 แสนตัน เพิ่ม 53.07% ฟิลิปปินส์ 2 แสนตัน เพิ่ม 25.37% แอฟริกาใต้ เพิ่ม 12.01% แองโกลา เพิ่ม 7.04% เป็นต้น แต่ตลาดข้าวหอมมะลิปรับตัวลดลง เช่น ฮองกง ลด 14.64% จีน ลด 35.89% เนื่องจากราคาข้าวหอมมะลิไทยที่ปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กรมฯ ยังมั่นใจว่าการส่งออกข้าวไทยในช่วง 5 เดือนที่เหลือจะยังคงขยายตัวได้เพิ่มขึ้น เพราะมีความต้องการซื้อข้าวไทยจากตลาดหลักเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเอเชียและแอฟริกา และกำลังเจรจาส่งมอบข้าวให้กับจีนในงวด 1 แสนตันที่ 6 ตามสัญญาขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) รวมทั้งจะเร่งผลักดันเงินให้บรรลุผลการซื้อข้าวจีทูจี 1 ล้านตันที่ 2 ซึ่งหากตกลงกันได้ ก็จะทำให้มีตลาดรองรับข้าวไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า ขณะเดียวกัน จะเข้า

ร่วมประมูลขายข้าวให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่จะเปิดประมูลข้าวอีก 5 แสนตัน เป็นแบบจีทูจี 2.5 แสนตัน และประมูลซื้อจากเอกชน 2.5 แสนตัน โดยมั่นใจว่าไทยจะชนะการประมูลขายข้าวได้แน่ และยังมีการเจรจาทำ MOU ซื้อขายข้าวจีทูจีกับรัฐบาลอีก ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดข้าวไทย ทำให้มั่นใจว่าปีนี้การส่งออก 11 ล้านตันจะทำได้แน่นอน

สำหรับการทำตลาดข้าวไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ กรมฯ จะจัดคณะผู้แทนการค้าออกไปขยายตลาดข้าวที่สิงคโปร์ ฮองกง และออสเตรเลีย เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวคุณภาพดี เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ข้าวกล้อง ข้าวสีชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นข้าวที่มีโอกาสในการส่งออกสูงมาก ดูได้จากสถิติการส่งออกล่าสุด 5 เดือน ส่งออกได้ปริมาณ 1.88 หมื่นตัน เพิ่ม 78.8% มูลค่า 19.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม 57.65% และมีแผนจะเข้าร่วมงาน China-ASEAN Expo ครั้งที่ 15 เพื่อโปรโมตข้าวไทย การต้อนรับคณะผู้นำเข้าข้าวจากฮองกง และการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ในช่วงปลายปี ส่วนสถานการณ์การส่งออกข้าวหอมมะลิ กรมฯ มั่นใจว่าจะยังส่งออกได้เพิ่มขึ้น เพราะขณะนี้ระดับราคาได้ปรับตัวลดลงตามกลไกตลาด จากปริมาณผลผลิตข้าวปีนี้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ทำให้ข้าวหอมมะลิไทยแข่งขันกับข้าวของคู่แข่งได้ดีขึ้น แต่ราคาไม่ได้ลดลงมากนัก จากที่ยังมีความต้องการซื้อข้าวเข้ามา

ที่มา Commerce News Agency

ลุ้นส่งออกข้าวทะลุ 11 ล้านตัน ปีหน้าหวั่นราคาทรุด เกษตรกรแห่ปลูกเพิ่ม

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ปรับคาดการณ์ส่งออกข้าวไทยปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้านตัน จากคาดการณ์เดิมช่วงต้นปีที่คาดว่าจะส่งออกข้าวได้ 9.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 177,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ 2 รองจากอินเดียที่คาดปีนี้จะส่งออกข้าวได้ถึง 12 ล้านตัน ขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออกข้าวเป็นอันดับ 3 รองจากไทย

แม้ปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นถึง 11 ล้านตัน หากช่วง 5 เดือนที่เหลือสามารถส่งออกข้าวได้เดือนละ 900,000 ตัน ซึ่งน่าจะเป็นไปได้ เพราะผู้นำเข้าเร่งนำเข้าข้าวไปใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่และคริสต์มาส แต่ก็ยังเป็นรองอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวเบอร์ 1 ของโลกตั้งแต่ปี 2558 หรือ 4 ปีติดต่อกัน

ส่วนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-24 ก.ค.2561 ไทยส่งออกข้าวได้แล้ว 6.23 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.1% อินเดียส่งออกได้ 7.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.8% เวียดนาม 4.33 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18.9% ปากีสถาน 1.83 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.3% และสหรัฐฯ 1.74 ล้านตัน ลดลง 19.6% ขณะที่ราคาส่งออกข้าวไทยในปัจจุบัน ราคาข้าวขาว 5% ต้นละ 404 เหรียญสหรัฐฯ เวียดนาม ต้นละ 388-392 เหรียญฯ อินเดีย ต้นละ 398-402 เหรียญฯ ปากีสถาน ต้นละ 388-392 เหรียญฯ ข้าวขาว 25% ไทยต้นละ 390 เหรียญฯ เวียดนาม ต้นละ 368-372 เหรียญฯ อินเดีย ต้นละ 343-347 เหรียญฯ ปากีสถาน ต้นละ 358-362 เหรียญฯ ข้าวหอมมะลิไทย ต้นละ 1,120 เหรียญฯ ขณะที่ข้าวหอมเวียดนาม ต้นละ 568-572 เหรียญฯ และข้าวผกมะลิ กัมพูชา ต้นละ 1,020 เหรียญฯ

สำหรับแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยในปีหน้า ต้องรอประเมินผลผลิตข้าวของไทยก่อน แต่เชื่อว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 10 ล้านตัน เพราะหากส่งออกได้ต่ำกว่านั้น จะทำให้ผลผลิตข้าวในประเทศเหลือจำนวนมาก โดยปีหน้าคาดว่าราคาข้าวหอมมะลิจะลดลง เพราะเกษตรกรเพิ่มพื้นที่การปลูกข้าว เนื่องจากผลผลิตข้าวหอมมะลินี้เสียหายมากหรือลดลง 40% จากปริมาณผลผลิตปกติ ทำให้ราคาส่งออกข้าวหอมมะลิในปีนี้สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ต้นละ 1,200 เหรียญฯ ซึ่งปีหน้า คาดว่าราคาข้าวหอมมะลิจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หรือปรับตัวลดลงจากปีนี้

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ แนะนำให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำหน่ายยางของรัฐบาล เพื่อชะลอผลผลิตที่ออกสู่ตลาดพร้อมกันมาเก็บไว้ในยุ้ง เพราะเท่าที่ทราบมีเกษตรกรยังไม่ทราบว่ารัฐบาลมีโครงการจำหน่ายยางมากถึง 80% ซึ่งรัฐบาลจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปีหน้าคาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิจะมีมากกว่าปีนี้ และราคาส่งออกจะลดลงมาเหลือตันละ 800-900 เหรียญฯ ซึ่งเป็นราคาที่ไทยแข่งขันได้ดีขึ้น เพราะราคาข้าวหอมมะลิที่ปัจจุบันตันละ 1,200 เหรียญฯ ทำให้ผู้ซื้อชะลอการซื้อจากไทย และหันไปนำเข้าข้าวหอมจากประเทศคู่แข่งแทน ส่งผลให้การส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยขณะนี้ลดลง 20%

สำหรับสาเหตุที่ทำให้คาดว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ถึง 11 ล้านตัน มาจากความต้องการนำเข้าข้าวของประเทศผู้ซื้อเพิ่มขึ้น เช่น อินโดนีเซีย ที่คาดว่าจะนำเข้าข้าวในช่วงครึ่งปีหลังอีก 1-2 ล้านตัน, ฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบรัฐต่อเอกชน (จีทูพี) 250,000 ตัน รวมทั้งรัฐบาลระบายนสต็อกข้าวได้หมด ทำให้ไม่มีแรงกดดันต่อตลาดข้าว รวมถึงค่าเงินบาทอ่อนค่า ทำให้ราคาข้าวไทยแข่งขันได้ดีขึ้น

ส่วนปัจจัยลบ ต้องติดตามนโยบายการค้าของประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซีย ที่จะเปิดให้มีผู้นำเข้าข้าวมากขึ้น อาจส่งผลต่อการแข่งขันของข้าวไทย, ฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับการเปิดนำเข้าข้าวแบบจีทูพี ทำให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้น และเงินเปลี่ยนแปลงระบบภาษีข้าว โดยขึ้นภาษีนำเข้าข้าวจากอาเซียนจาก 5% เป็น 50% ทำให้การส่งออกไปจีนลำบากมากขึ้น

ส่วนนายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า มีความเป็นห่วงการส่งออกข้าวไทยที่ขายในราคาต่ำกว่าประเทศคู่แข่ง ซึ่งตั้งข้อสังเกตเกิดจากการที่ผู้ประกอบการภายในประเทศของไทยแข่งขันราคาตัวเอง เพราะมีจำนวนผู้ส่งออกข้าวไทยเพิ่มมากขึ้นเป็นกว่า 300 ราย จากอดีตมีเพียง 30 ราย จากการที่โรงสีได้ผันตัวเองมาทำธุรกิจส่งออกข้าวด้วย ทำให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้น รวมทั้งการที่ข้าวไทยพบการใช้ปุ๋ยสารเคมี ซึ่งอาจกระทบต่อการส่งออกข้าวในอนาคต เพราะประเทศผู้ซื้อเข้มงวดต่อมาตรการสุขอนามัย จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลเรื่องนี้ด้วย

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

สนช.โต้ชงพ.ร.บ.ข้าวตกเขี้ยวหาเสียง

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2 พร้อมด้วยสมาชิก สนช. อาทิ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์ และนายกรรณภว์ ธรรมรงค์วิน โฆษกคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่รับฟังความเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 67 จังหวัด กว่า 1,000 คน เพื่อนำความเห็นของประชาชนไปประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ....โดยนายต่อไปพีระศักดิ์กล่าวว่า ขั้นตอนในวันนี้คือการรับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 2560 สนช.ใช้สิทธิของสมาชิก 25 คนขึ้นไป เสนอกฎหมายนี้ก่อนที่จะยื่นให้ประธาน สนช.รับเรื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากอธิบดีกรมการค้า และประชาชนจากทั่วประเทศกว่า 1,000 คน อย่างไรก็ตาม สำหรับเรื่องผลกระทบจากพ่อค้าหรือใครก็ตามนั้น เราก็ต้องรับฟังจากทุกภาคส่วน

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีคนวิจารณ์ว่าการทำร่างกฎหมายในช่วงนี้ของ สนช.เพื่อหาเสียงล่วงหน้าและช่วยรัฐบาล นายพีระศักดิ์กล่าวว่า สนช.มีโครงการลงพื้นที่พบประชาชนอยู่ตลอด และนำความเดือดร้อน ของประชาชนมาพิจารณา เรื่องข้าวนี้เราทำมาตลอดอยู่แล้ว รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความสุข

สำหรับการส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กรกฎาคม) เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 3.698 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.788 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 14% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับในช่วง 7 เดือนแรกของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 3.244 ล้านตัน มูลค่า 1.408 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ Oryza.com และ Riceonline.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานปริมาณส่งออกข้าวในเดือนกรกฎาคม 2561 มีปริมาณ 25,543 ตัน ลดลง 18.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 31,318 ตัน ในเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา และลดลง 6.62% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 ที่มีการส่งออกจำนวน 27,354 ตัน โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม-กรกฎาคม) กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 297,080 ตัน ลดลง 5.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 315,916 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกกัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium (Premium Fragrant Rice) เช่น Phka Rumduol/ Malis จำนวน 138,461 ตัน (เพิ่มขึ้น 70.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant Rice) จำนวน 61,197 ตัน (ลดลง 4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ข้าวขาวเมล็ดยาว (Long Grain White Rice) จำนวน 54,637 ตัน (ลดลง 47.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) และข้าวหนึ่งเมล็ดยาว (Long Grain Parboiled Rice) จำนวน 17,242 ตัน (ลดลง 48.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) โดยในปี 2017 ที่ผ่านมากัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium จำนวน 224,552 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆจำนวน 169,475 ตัน ข้าวขาวจำนวน 156,654 ตัน และข้าวหนึ่งจำนวน 84,998 ตัน

ในช่วง 7 เดือนแรก กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวนประมาณ 63,587 ตัน (ลดลงประมาณ 34.95% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 43,533 ตัน (เพิ่มขึ้น 2.75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) มาเลเซีย 19,558 ตัน (เพิ่มขึ้น 100.74% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) โปแลนด์ 17,052 ตัน (ลดลง 39.93% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) เนเธอร์แลนด์ 14,569 ตัน (ลดลง 16.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) สหราชอาณาจักร 12,612 ตัน (ลดลง 43.15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) เป็นต้น ในปัจจุบันกัมพูชามีบริษัทส่งออกข้าวจำนวน 68 ราย และสามารถส่งออกข้าวไปยัง 56 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ในปี 2560 กัมพูชาส่งออกข้าวปริมาณรวม 635,679 ตัน เพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 542,144 ตัน ในปี 2559 ซึ่งถือเป็นสถิติส่งออกข้าวสูงสุดของกัมพูชา โดยส่งไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับหนึ่งที่มีปริมาณ 199,857 ตัน เพิ่มขึ้น 56.8% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 127,460 ตัน อันดับที่ 2 คือฝรั่งเศส ปริมาณ 77,363 ตัน ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 78,329 ตัน อันดับที่ 3 คือโปแลนด์ ปริมาณ 44,023 ตัน ลดลง 31.2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 64,035 ตัน อันดับที่ 4 คือมาเลเซีย ปริมาณ 38,360 ตัน ลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 38,877 ตัน อันดับที่ 5 คือเนเธอร์แลนด์ ปริมาณ 27,175 ตัน ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 28,690 ตัน อันดับที่ 6 คือสหราชอาณาจักร ปริมาณ 26,775 ตัน เพิ่มขึ้น 51.5% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีปริมาณ 17,673 ตัน

ที่มา Oryza.com

เมียนมา

กระทรวงพาณิชย์ (the Commerce Ministry) รายงานว่า ในช่วง 4 เดือนแรก (เมษายน-กรกฎาคม) ของปีงบประมาณปัจจุบัน 2018/19 (1 เมษายน 2018-31 มีนาคม 2019) ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม เมียนมาร์ ส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 802,212.57 ตัน มูลค่าประมาณ 277.775 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นการส่งออกข้าวสารและข้าว หักผ่านทางทะเลประมาณ 358,170 ตัน และส่งผ่านทางแนวชายแดนประมาณ 444,014 ตัน

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2012/13 มีการส่งออกข้าวประมาณ 1.423 ล้านตัน มูลค่า 551 ล้านดอลลาร์ ปีงบประมาณ 2013/14 มีการส่งออกข้าวประมาณ 1.262 ล้านตัน มูลค่า 475 ล้านดอลลาร์ ปีงบประมาณ 2014/15 มีการส่งออกข้าวประมาณ 1.84 ล้านตัน มูลค่า 660 ล้านดอลลาร์ ปีงบประมาณ 2015/16 มีการส่งออกข้าวประมาณ 1.493 ล้านตัน มูลค่า 526 ล้านดอลลาร์ ปีงบประมาณ 2016/17 มีการส่งออกข้าว ประมาณ 1.75 ล้านตัน มูลค่า 553 ล้านดอลลาร์ และปีงบประมาณ 2172/18 มีการส่งออกข้าวประมาณ 3.576 ล้านตัน มูลค่า 1,136 ล้านดอลลาร์ โดยสมาพันธ์ข้าวแห่งเมียนมา (Myanmar Rice Federation) คาดว่าภายในระยะเวลา 3 ปี เมียนมาจะส่งออกข้าวได้ถึง 4 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์

ในปีงบประมาณ 2012/13 มีการส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของการส่งออกทั้งหมด ปีงบประมาณ 2013/14 การส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 72% ปีงบประมาณ 2014/15 การส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 77% ปีงบประมาณ 2015/16 การส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 82% และปีงบประมาณ 2016/17 การส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 72%

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาผู้แทนราษฎร (The House of Representatives) ได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ การเก็บภาษีนำเข้าข้าวซึ่งคาดว่าจะช่วยลดอัตราเงินเฟ้อและทำให้ราคาอาหารลดลง ซึ่งในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุว่าจะมีการกำหนดปริมาณนำเข้าข้าวขั้นต่ำ (minimum access volume; MAV) เท่ากับปี 2012 คือ 350,000 ตัน จากปัจจุบันที่กำหนดไว้ที่ 805,000 ตัน โดยกำหนดอัตราภาษีนำเข้าจากประเทศใน ASEAN ที่ 35% โดยไม่มีการกำหนดปริมาณ ส่วนอัตราภาษีนำเข้าจากประเทศสมาชิก WTO (MFN tariff rate) กำหนดไว้ที่ 40% และถ้านำเข้านอกโควตาอัตราภาษีจะอยู่ที่ 180%

ทั้งนี้ รูปแบบการนำเข้าในปัจจุบัน จะเป็นการนำเข้าภายใต้ระบบ MAV (minimum access volume) ซึ่งกำหนดโควตาจำนวน 805,200 ตัน ภายใต้การนำเข้าในระบบนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์จะจัดสรรโควตานำเข้าข้าวให้ เอกชนนำเข้าโดยกำหนดโควตานำเข้ารายประเทศ (specific quota; CSQ) จากประเทศไทยและเวียดนามประเทศ ละ 293,100 ตัน จากจีน อินเดีย ปากีสถาน ประเทศละ 50,000 ตัน ออสเตรเลีย 15,000 ตัน และจากประเทศ เอลซัลวาดอร์ 4,000 ตัน นอกจากนี้ยังมีโควตาที่นำเข้าจากประเทศใดก็ได้อีก 50,000 ตัน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า ในช่วงไตรมาสที่สอง (เมษายน-มิถุนายน) ผลผลิตข้าวเปลือกจะลดลงประมาณ 1.44% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เมื่อ เดือนที่ผ่านมาสำนักงานสถิติแห่งชาติ (PSA) ประเมินว่าผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสที่สองของปี (เมษายน-

มิถุนายน) จะมีประมาณ 4.08 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกจะลดลง

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ 228,251 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 12.8% จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 1.783 ล้านตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,361 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 344.54 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ สามารถระบายข้าวได้ 26,191 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3% จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 0.873 ล้านตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,642 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 384 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวท่ามกลางการพยากรณ์ว่าผลผลิตข้าวในปีนี้จะลดลงเนื่องจากปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าปกติ ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศในขณะนี้ค่อนข้างเบาบาง โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 392-396 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับสัปดาห์ก่อนหน้า

องค์การพัฒนากการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า ในช่วง 3 เดือนแรก (เมษายน-มิถุนายน) ปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 3.15 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.02 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (2017/18) โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 1.17 ล้านตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.26 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีจำนวนประมาณ 1.98 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.76 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านมูลค่าส่งออกในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2018/19 มีประมาณ 2,111 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยข้าวบาสมาดิมีมูลค่าส่งออกประมาณ 1,281 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 31 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีมูลค่าส่งออกประมาณ 830 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมูลค่าส่งออกที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากราคาข้าวบาสมาดิและข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิปรับตัวสูงขึ้น โดยในช่วง 3 เดือนแรกข้าวบาสมาดิราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,095 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 419 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ของปีการผลิต 2018/19 ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2018 มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 192.37 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 198 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ในปีนี้ฤดูมรสุมที่พัดเออลมฝนจากด้านตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาในประเทศซึ่งจำเป็นต่อการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif ปรากฏว่ามาเร็วกว่าปกติ แต่การกระจายตัวของฝนยังไม่ดีนัก ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในเร็วๆนี้ภาวะฝนตกทั่วประเทศจะเริ่มดีขึ้น

ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา (the Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า วันที่ 10 สิงหาคม 2018 ที่ผ่านมามีอินเดียมีปริมาณฝนตกต่ำกว่าระดับปกติประมาณ 11% โดยฝนที่ตกบริเวณภาคกลางและคาบสมุทรมหาสมุทรทางภาคใต้ของประเทศมีปริมาณต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 6% และ 3% ตามลำดับ เช่นเดียวกับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกในระดับที่ต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 6% และ 26% ตามลำดับ ทั้งนี้ ฤดูมรสุมของอินเดียจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายน ซึ่งฝนที่ตกในช่วงเวลานี้จำเป็นต่อการเพาะปลูกพืชของอินเดียในฤดูการผลิต Kharif

ทางด้านปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่งนั้น ณ วันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 77.56 พันล้านลูกบาศก์เมตร สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 4.45% โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 48% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยา (IMD) คาดว่าในปี 2018 นี้ อินเดียจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ แม้ว่าจะมีฝนตกชุกในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลก็ตาม ซึ่งจากการพยากรณ์คาดว่าจะมีความเป็นไปได้ถึง 47% ที่อินเดียจะมีฝนต่ำกว่าปกติในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน โดยในช่วง 2 เดือนแรกของฤดูมรสุม ปริมาณฝนยังมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ขณะที่ความเป็นไปได้ที่อินเดียจะมีปริมาณฝนในระดับปกติอยู่ที่ประมาณ 41% และความเป็นไปได้ที่มีฝนมากกว่าค่าปกติอยู่ที่ประมาณ 12%

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 มีจำนวนประมาณ 24.94 ล้านตัน (รวมข้าวสารคำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 4.61 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 9.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 27.56 ล้านตันในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้สต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) โดยรวมของอินเดีย ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 มีจำนวนประมาณ 65.872 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 53.915 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 65.451 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีประมาณ 40.858 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 36% เมื่อเทียบกับจำนวน 30.059 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 41.801 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

อิรัก

ความคืบหน้ากรณีที่กระทรวงการค้าของอิรัก (Iraq Trade Ministry) ได้เปิดประมูลซื้อข้าว (international tender) จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ โดยเปิดรับข้อเสนอเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมนี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลถึงวันที่ 16 สิงหาคมนี้

ปรากฏว่าการประมูลครั้งนี้มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวนมากประกอบด้วย ข้าวจากประเทศไทยมีการยื่นเสนอในราคา 449.50 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out จำนวน 40,000 ตัน และมีการเสนอในราคา 469.8 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out ส่วนข้าวจากเวียดนามมีการยื่นเสนอในราคา 546.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out

ขณะเดียวกันก็มีการยื่นเสนอข้าวจากประเทศในแถบอเมริกาซึ่งประกอบด้วยข้าวจากอูรุกวัยมีการยื่นเสนอในราคา 568.75 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out ข้าวจากปารากวัยมีการยื่นเสนอในราคา 585 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out ข้าวจากอาร์เจนตินามีการยื่นเสนอในราคา 594.70 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out และข้าวจากสหรัฐมีการยื่นเสนอในราคา 655 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out

ทั้งนี้ การประมูลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมาอิรักตกลงซื้อข้าวจากประเทศในแถบอเมริกาได้รวม 90,000 ตัน ประกอบด้วยประเทศอาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 559.8 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF Free out จากประเทศปารากวัยจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 537 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF Free out จากประเทศอูรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 595 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF Free out ส่วนข้าวจากประเทศไทยมีการยื่นเสนอในราคา 469 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF Free out จำนวน 30,000 ตัน เสนอในราคา 469 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF Free out จำนวน 30,000 ตัน และเสนอในราคา 510 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF Free out จำนวน 40,000 ตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปี 2018/19 อิรักจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 65,000 ตัน ลดลงถึง 74% เมื่อเทียบกับจำนวน 250,000 ตัน ในปี 2017/18 เนื่องจากในปีนี้มีพื้นที่เพาะปลูกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกในปีนี้มีเพียง 125,000 ไร่ ลดลงถึง 69% เมื่อเทียบกับจำนวน 406,250 ไร่ ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้อิรักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับเพาะปลูก ซึ่งแหล่งน้ำที่สำคัญมาจากแม่น้ำ Euphrates และ Tigris

ที่มา Oryza.com

อิหร่าน

กระทรวงเกษตรของอิหร่าน (Iran's Ministry of Agriculture) ประกาศว่าจะเลื่อนกำหนดการห้ามนำเข้าข้าวประจำปีนี้ออกไปจนถึงวันที่ 22 กันยายนจากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 11 สิงหาคมนี้ ซึ่งจะทำให้ผู้นำเข้าข้าวมีเวลาจนถึงวันที่ 22 กันยายนสำหรับการดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร หลังจากที่ผู้นำเข้าได้รับใบแจ้งการจัดส่งตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 1,217,963 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.82% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,129,665 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 131,167 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 39.39% เมื่อเทียบกับจำนวน 94,095 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,086,796 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.95% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,035,570 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 22,017 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-7 สิงหาคม 2561 ที่

ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 250,327 ตัน ฝรั่งเศส 177,865 ตัน เนเธอร์แลนด์ 134,585 ตัน เยอรมนี 93,383 ตัน โปแลนด์ 91,115 ตัน อิตาลี 88,852 ตัน สเปน 89,742 ตัน โปรตุเกส 72,227 ตัน เบลเยียม 71,458 ตัน สาธารณรัฐเชค 38,204 ตัน สวีเดน 28,112 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 288,712 ตัน เพิ่มขึ้น 5.42% เมื่อเทียบกับจำนวน 273,865 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 254,054 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.95% เมื่อเทียบกับจำนวน 233,178 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 34,658 ตัน ลดลงประมาณ 14.82% เมื่อเทียบกับจำนวน 40,687 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 2,790 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 129,168 ตัน กรีซ 49,995 ตัน สเปน 40,085 ตัน โปรตุเกส 34,777 ตัน บัลแกเรีย 13,604 ตัน โรมาเนีย 9,045 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-31 สิงหาคม 2560) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

บราซิล

สถาบันภูมิศาสตร์และสถิติแห่งประเทศบราซิล (the Brazilian Institute of Geography and Statistics; IBGE) รายงานว่า ในปี 2018 นี้คาดว่าบราซิลจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 11.538 ล้านตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.453 ล้านตันในปี 2017 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ในปี 2018 ประเทศบราซิลมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 11.99 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับปี 2017 ที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2561/62 (ปี 2562) (2018/19) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 487.6 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 488.5 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 (ปี 2561) (2017/18) โดยคาดว่าในปี 2561/62 (ปี 2562) ประเทศจีนจะมีผลผลิตลดลงเหลือ 142.2 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 146.0 ล้านตันข้าวสารในปี 2560/61 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 109.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 110.0 ล้านตันข้าวสารในปี 2560/61 (ปี 2561) ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าจะผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี 2561/62 (ปี 2562) นั้น เช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ กัมพูชา เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าจะในปี 2561/62 (2562) จะมีผลผลิต 21.2 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 4.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.4 ล้านตันในปี 2560/61 (2561) ส่วนประเทศที่คาดว่าจะผลผลิตจะลดลง เช่น บราซิล ปากีสถาน เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2561/62 (ปี 2562) จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 487.8 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.3 % เมื่อเทียบกับจำนวน 481.5 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 (ปี 2561) โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 144.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 98.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 38.2 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.6 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.4 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 13.4 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 9.9 ล้านตันข้าวสาร และไทย 10.2 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2561/62 (ปี 2562) คาดว่าจะอยู่ที่ 143.8 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 143.9 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2560/61 (2561) โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 96 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 18.9 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 4.2 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 2.5 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 2.1 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 1.6 ล้านตันข้าวสาร และสหรัฐฯ 1.4 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2561/62 (ปี 2562) จะมีประมาณ 3.4 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 7.8% จากคาดการณ์ในปี 2560/61 (ปี 2561) ที่คาดว่าจะมีจำนวน 3.2 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2562 (2019) จะมีปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 49.4 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 1.2% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่คาดว่าจะมีการค้าข้าวประมาณ 48.9 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าในปี 2561 และ 2562 ประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.5 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะในปี 2561 จะนำเข้าจำนวน 2.6 ล้านตัน และในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 3.0 ล้านตัน ทั้งนี้ในปี 2561 ประเทศสำคัญที่คาดว่าจะนำเข้าปริมาณมาก เช่น อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 2 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน อิหร่านและซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน อิรักและเคนย่าคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.2 ล้านตัน เป็นต้น ส่วนในปี 2562 ประเทศที่คาดว่าจะนำเข้าปริมาณมาก เช่น ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.7 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบีย อิรัก และเคนย่าคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.3 ล้านตัน อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน บังคลาเทศและฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1.1 ล้านตัน มาเลเซียและแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 1 ล้านตัน เม็กซิโก สหรัฐฯ และสหรัฐอเมริกาหับอิมิเรตส์คาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 0.9 ล้านตัน กินี โมซัมบิก และเคนยาคาดว่าจะนำเข้าประเทศละ 0.8 ล้านตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2562 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 11 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 10.5 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2562 จะส่งออกได้ 12.5 ล้านตัน ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.8 ล้านตันที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2561 ในขณะที่เวียดนาม คาดว่าจะส่งออก 7.0 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2561 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.3 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 เมียนมาคาดว่าจะส่งออก 3.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 3.3 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 3.0 ล้านตัน จีนคาดว่าจะส่งออก 1.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 1.6 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน เท่ากับปี 2561 อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.8 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ที่คาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน ปารากวัยและบราซิลคาดว่าจะส่งออกได้ 0.7 ล้านตัน กายอานาคาดว่าจะส่งออกได้ 0.5 ล้านตัน และอาร์เจนติน่า คาดว่าจะส่งออก 0.4 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

